



## THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

# Hướng tới đô thị loại I

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Để mục tiêu sớm được hiện thực hóa, trong những năm qua, thành phố đã đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào khai thác, không chỉ nâng cao năng lực giao thông của thành phố mà còn trở thành điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, mở rộng không gian đô thị, là niềm

tự hào của người dân thành phố như đường vành đai phía Nam, đường Võ Nguyên Giáp, đường Kỳ Đồng, đường Lê Quý Đôn, cầu vượt sông Trà Lý... Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách thành phố ước đạt gần 2.350 tỷ đồng cho 215 danh mục công trình, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 170 công trình, từng bước giúp thành phố tháo được nút thắt về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Không gian đô

thị được mở rộng về nhiều hướng với việc xây dựng các khu đô thị (KĐT) hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Sự hiện diện của các KĐT như Petro Thăng Long, Dragon City, Kiến Giang, Hoàng Văn Thái, KĐT mới xã Vũ Phúc, xã Vũ Đông không chỉ góp phần tích cực giải quyết căn bản nhu cầu nhà ở của người dân mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo lập những không gian sống tốt hơn.



Phố Lê Lợi (thành phố Thái Bình).

Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc dự án, Công ty Cổ phần BIDGROUP cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố, phường Lê Hồng Phong, chúng tôi đã nhận bàn giao mặt bằng tại dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm về chất lượng xây dựng, tính thẩm mỹ của công trình với những tiện ích đồng bộ bên trong và xung quanh dự án như khuôn viên cây xanh, trường mầm non, siêu thị, qua đó góp phần chỉnh trang diện mạo, hiện đại hóa đô thị, tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị của thành phố, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cùng với đó, hạ tầng văn hóa - xã hội cũng được thành phố chú trọng đầu tư tương xứng với những điểm nhấn như Quảng trường Thái Bình, Đền thờ Bắc Hồ, Tượng đài Bắc Hồ

với nông dân Việt Nam, Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, nhiều khu vui chơi giải trí, dịch vụ, thương mại như công viên nước, công viên Lê Quý Đôn... là những minh chứng cho sự phát triển năng động của một thành phố hiện đại. Việc chỉnh trang làm đẹp đô thị cũng được quan tâm bằng việc đầu tư khốp nối các tuyến đường, hạ tầng khu dân cư, hệ thống cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bức tranh đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh, hiện đại. Đến nay, toàn bộ các tuyến đường phố chính, các công viên và khu vực công cộng trên địa bàn thành phố được đầu tư trồng cây xanh, thảm cỏ. Thành phố đã trồng mới 6.200 cây xanh, diện tích đất quy hoạch cây xanh tăng trên 114ha, đạt bình quân 9,41m<sup>2</sup>/người, tăng 0,7m<sup>2</sup> so với năm 2015. Công viên cây xanh cũng được quan tâm đầu tư xây dựng như công viên Lê

Quý Đôn, 30/6, công viên sinh thái Hoàng Diệu...

Đổng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Để sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành kế hoạch thực hiện quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết hai bên sông Trà Lý. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các KĐT hiện hữu để phát triển đô thị về cả hai phía Đông và Tây theo hướng hiện đại và bền vững. Rà soát lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu các khu vực phát triển đô thị tại các xã gắn với quy hoạch xác định các khu vực ổn định phát triển sản xuất nông nghiệp bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chung, làm cơ sở để đầu tư phát triển bền vững. Quy hoạch các công

trình, biểu tượng văn hóa ngoài trời, công viên, cây xanh đã tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan văn minh, hiện đại tại khu vực nội thành và các khu vực cửa ngõ thành phố; quy hoạch hệ thống các công trình như trụ sở các cơ quan, đơn vị, các công trình y tế, giáo dục, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ. Triển khai đầu tư xây dựng, kết nối các tuyến đường giao thông, một số công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như kéo dài đường Lê Quý Đôn về phía Tây Bắc, kéo dài đường Lê Lợi, điều chỉnh quy hoạch đường vành đai phía Nam từ nút giao xã Vũ Đông kết nối với tuyến đường từ thành phố đi cầu Nghìn, công viên sinh thái Hoàng Diệu, công viên Kỳ Bá, công viên 30/6, hồ Ty Diệu; các nút thắt giao thông tại các tuyến đường Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Chu Văn An, Trần Quang Khải, Trần Nhân Tông... Đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng đô thị thông minh.

MINH NGUYỄN



Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình làm đẹp cảnh quan thành phố.

## CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ

# Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Công an huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, góp phần tích cực phòng, chống dịch Covid-19.



Các tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Công an huyện Quỳnh Phụ lên đường làm nhiệm vụ.

9 giờ 15 phút ngày 28/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Quỳnh Hải phát hiện và lập biên bản đối với Đ.V.V (sinh năm 1979), hộ khẩu thường trú tại xã Quỳnh Hồng do cửa hàng cắt tóc T.V tại xã Quỳnh Hải do Đ.V.V làm chủ không chấp hành việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, 21 giờ 28 phút ngày 28/6, tại thôn An Mỹ, xã An Dục, tổ tuần tra lưu động của Công an huyện Quỳnh

Phụ phát hiện 2 nam thanh niên là H.Đ.V (sinh năm 2000) và Đ.T.C (sinh năm 2003), đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Lạc Cổ, xã An Dục có hành vi không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng về địa phương để xử lý theo thẩm quyền.

Đây chỉ là 2 trong nhiều vụ vi phạm quy định về phòng, chống dịch được Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện, xử lý trong thời gian qua. Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Công an huyện Quỳnh Phụ đã thành lập và duy trì hoạt động 7 tổ công tác với 28 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến đường để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm quy định về đeo khẩu trang. Cùng với đó, Công an huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp cùng các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

TRINH CƯỜNG

## Người lính cựu gương mẫu

Đó là ông Vũ Công Uẩn, cựu chiến binh (CCB) xã Đông Quang (Đông Hưng). Những năm qua, ông luôn giữ vững và phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, tiên phong, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng ở địa phương.

Dẫn chúng tôi đi tham quan con đường nông thôn mới khang trang, rộng rãi được mở rộng trên phần đất của gia đình, ông Uẩn chia sẻ: Khi địa phương có chủ trương mở rộng đường về thôn Hưng Đạo Tây, tôi xác định là người lính trước hết phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, vì vậy tôi đã bàn với các thành viên trong gia đình tự nguyện hiến đất và rất phấn khởi khi việc làm của mình được cả nhà ủng hộ. Gia đình tôi đã hiến 45m<sup>2</sup> đất và hàng chục ngày công, trị giá khoảng 200 triệu đồng cho địa phương mở rộng tuyến đường theo tiêu chí nông thôn mới. Việc tiên phong tự nguyện hiến đất mở đường của gia đình CCB Vũ Công Uẩn đã được nhiều gia đình của thôn Hưng Đạo Tây làm theo. Nhờ đó, con đường xưa lấy lối, chỉ rộng hơn 2m xe máy đi lại còn khó khăn giờ đã được mở rộng, bề tông hóa, xe cộ đi lại thuận tiện. Bà Vũ Thị Hương, Bí thư Chi bộ thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang cho biết: Nhờ có CCB Vũ Công Uẩn tiên phong hiến đất nên nhiều bà con trong thôn cũng tự nguyện hiến đất và công trình trên đất đã mở đường. Có đường rộng rãi khang trang để đi lại bà con rất phấn khởi. Những năm qua, CCB Vũ Công Uẩn không chỉ chung tay xây dựng nông thôn mới mà còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của hội, của địa phương. Chúng tôi ai cũng quý mến, tin yêu và trân trọng những việc làm của CCB Vũ Công Uẩn.

Không chỉ tiên phong tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, CCB Vũ Công Uẩn còn tích cực tham mưu Hội CCB xã, cùng Ban



Ông Vũ Công Uẩn (người ngoài cùng bên phải) cùng các cựu chiến binh và người dân trên con đường của xóm dân, lòng dân.

Chấp hành Hội kêu gọi, vận động bà con ủng hộ tiên, ngày công làm tuyến đường liên xã từ thôn Hưng Đạo Tây đến thôn An Bài, xã Đông Đông dài 360m. Hưởng ứng phong trào, ông đã ủng hộ 5 triệu đồng và hàng chục ngày công cùng nhân dân không quản khó nhọc hoàn thiện con đường trong thời gian ngắn. Trong quá trình làm đường, CCB Vũ Công Uẩn còn tích cực kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm chất lượng công trình và kịp thời động viên bà con hăng hái tham gia làm đường. Ông chia sẻ: Đường rộng thì việc di chuyển thuận tiện, đời sống người dân tốt lên. Minh hy sinh một chút của bản thân trước hết mình được hưởng, rồi người thân, bà con hàng xóm cũng được hưởng. Là một người lính, mình phải gương mẫu, tiên phong đi trước thì người dân mới nhiệt tình hưởng ứng, phong trào mới phát triển được.

Từ khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Vũ Công Uẩn luôn là người khởi xướng và tạo động lực thúc đẩy các phong trào, hoạt động của Hội CCB xã cũng như các đoàn thể. Đơn cử như phong trào trồng cây xanh, ông đã ủng hộ trên 200 cây giống và tự bỏ kinh phí thuê người cắt cỏ, chăm sóc

hàng cây ven đường. Tính từ năm 2012 đến nay, ông đã ủng hộ gần 100 triệu đồng cho các phong trào ở địa phương và các đoàn thể để tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu, tặng quà tết cho hộ nghèo, ủng hộ kinh phí cho các đoàn thể tổ chức các hoạt động. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Quang khẳng định: CCB Vũ Công Uẩn là hội viên tích cực, luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đây là điển hình chúng tôi đang nhân rộng để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Những ngày nắng nóng, đi trên con đường về thôn Hưng Đạo Tây phẳng phiu, rộng rãi, xanh mát màu xanh của hàng cây ven đường càng thêm trân quý công sức của nhân dân nơi đây, đặc biệt là người khởi xướng - CCB Vũ Công Uẩn. Ông đã, đang và sẽ cùng nhân dân làm nên một diện mạo mới cho xóm làng, góp phần xây dựng hình ảnh xã Đông Quang ngày một khang trang, giàu đẹp, văn minh.

THU HIỀN